

~ 2023年チェンマイ戦没者慰霊祭 ~

# พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถาน ทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2

## 15 สิงหาคม 2566

วันที่ 15 สิงหาคม เป็นวันครบรอบการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง มีการจัดพิธีสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น และอธิษฐานขอสันติภาพ ที่อนุสรณ์สถานสองแห่ง ในเชียงใหม่ในทุกปี พวกเราคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น ถือว่าวันครบรอบสงครามสิ้นสุดลง ไม่ใช่เพียงวันที่ส่งต่อโศกนาฏกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากสงคราม แต่ยังเป็นวันที่บรรพบุรุษของเราที่เสียชีวิตจากการทำลายล้างของสงคราม ได้ฝากอนาคตไว้กับเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ พวกเราเห็นว่าเป็นวันสำคัญ ที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน และส่วนอนุสรณ์สถานนั้น เป็นป้ายบอกทางที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง ระหว่างอดีตและปัจจุบัน จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นโอกาสแสดงความขอบคุณ และพูดคุยกับบรรพบุรุษญี่ปุ่น เหมือนกับการไปเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษของเรา

**ประวัติศาสตร์** ปี 1944 ทหารญี่ปุ่นได้เคลื่อนทัพข้ามชายแดนพม่า ไปยังอิมปาลมณฑล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร แต่เนื่องจากการล่าเหยียดอาชญากรรม อาหารและหูกยา ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยุทธการอิมปาลต้องยุติลงหลังเพิ่งเริ่มไปได้เพียง 3 เดือน บนเส้นทางล่าถอยทัพนั้น นอกจากจะโดนโจมตีจากศัตรูแล้ว ถนนหนทางที่แสนลำบาก โรคภัยไข้เจ็บ และความหิวโหยทำให้ทหารจำนวนมากต้องล้มตายลง ทหารที่รอดชีวิตบางส่วน ได้ใช้เส้นทางแม่ฮ่องสอนที่เชื่อมต่อระหว่างชายแดนพม่า ในการถอยทัพมายังเชียงใหม่ และได้รับทราบการแจ้งสิ้นสุดสงครามที่เชียงใหม่ ว่ากันว่า ทหารที่เสียชีวิตในยุทธการอิมปาลนี้มีมากกว่า 7 หมื่นคน

### สถานที่จัดพิธี หมิ่นสาร

สถานที่ วัดหมิ่นสาร (ถนนวัวลาย)

เวลา ลงทะเบียน 9.00 น. เริ่มงาน 9.30-11.00 น.



สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหมิ่นสารได้ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลทหารญี่ปุ่น ไว้รักษาเหล่าทหารที่เจ็บป่วย บาดเจ็บและมีทหารที่เสียชีวิตที่นี้จำนวนมาก ซึ่งด้านหลังจะมีอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น และพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ ในสมัยนั้นไว้ตั้งอยู่



Google Maps

### สถานที่จัดพิธี บ้านกาด

สถานที่ โรงเรียน บ้านกาดวิทยาคม (อำเภอแม่วง)

เวลา ลงทะเบียน 9.20 น. เริ่มงาน 9.50-11.00 น.



ที่โรงเรียน บ้านกาดวิทยาคม มีอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่ในภายในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เจอกระดูกผู้เสียชีวิตบนบ่อน้ำ อีกทั้งยังมีระฆังญี่ปุ่นซึ่งสลักบทกลอนของจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ก่อนอีกด้วย

ทางเรามีรถบริการ (มีค่าใช้จ่าย)

รถจอดบริการที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  
เริ่มออกเดินทางเวลา 8.15 นาฬิกา ติดต่อ  
จองได้ตามเบอร์โทรด้านล่าง



Google Maps

**ผู้จัดทำ** คณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น

**ผู้ประสานงาน** วัดหมิ่นสาร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

**WEB** <http://chiangmai-memorial.jimdo.com/>

**ติดต่อ** [chiangmaimemorial@gmail.com](mailto:chiangmaimemorial@gmail.com) คุณโทโมกะ 086-0814093



WEB SITE



LINE Official

งานพิธีอนุสรณ์สถาน ดำเนินการโดยอาสาสมัครคนไทยกับคนญี่ปุ่น โดยเงินที่ได้รับการบริจาค จะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงานพิธี